



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ (ไม่กำหนดคุณวุฒิ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ(ไม่กำหนดคุณวุฒิ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ จำนวน ๑ ราย จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ให้มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ เว้นแต่จะมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบล จะส่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครตามลำดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและส่งเลิกจ้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพัชชัย ศรีไหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด้าน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้มีทักษะ (ไม่กำหนดคุณวุฒิ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม ที่ได้ (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	สอบได้ ลำดับที่	หมายเหตุ
๑	๐๐๑๐๑	นายเชิดชัย พงษ์จันโอ	๒๕๕	๘๕%	๑	บรรจุแต่งตั้ง ตามมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
๒	๐๐๑๐๒	นายกฤษฎา พงษ์จันโอ	-	-	-	ขาดสอบ

(ลงชื่อ)

(นายนพวิชัย ศรีใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้าน